



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ความต้องการของเกษตรกร
2. จับตาส่งออกผลไม้ของไทยปี'66
3. 'ธกส.' ผุดฝักอ่อมทรัพย์
4. พาณิชย์ Fruit Festival 2023 On the beach@Pattaya
5. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA
6. ภาพข่าว: ให้คำแนะนำ
7. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ธกส. ออกเงินฝักดอกเบี๋ยสูง
8. แบงก์ชี้ส่งออกไทยระล่ำ
9. แผนแก้แล้ง3ปีขงรบ.เจียบกริบ!
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ติ่งงานขาย-กลับชั้ยนาททำสวนทุเรียน
12. ปลุกไม้ยืนต้นค้ำเงินกู้เริ่มมาคิ่วต่อไปดันคาร์บอนเครดิต

สื่อ

- เดลินิวส์
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ความต้องการของเกษตรกร

นายเกียรติศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย มีปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่แพ้ผลผลิตจะมีลักษณะและคุณภาพดีเลิศขนาดไหน ถ้ากิจการไม่ได้ดำเนินหน้าที่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จย่อมจะไม่เกิดขึ้น ผลผลิตจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร ได้มี “การกระจายตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว” สู่ความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในเรื่องของการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่พี่น้องเกษตรกร



จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเข้าสู่กระบวนการกระจายเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน สู่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ การกระจายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยปัจจุบันได้ดำเนินการอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การกระจายที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเองพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีที่เราผลิต ณ ที่ทำการของศูนย์ได้โดยตรง ส่วนที่สอง คือ การกระจายพันธุ์โดยผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ในส่วนนี้ ก็ถือเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตัวแทนจำหน่าย





จะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปยังพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้อย่างทั่วถึง นอกจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแล้วยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ดีไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการตามจุดต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่การใช้เมล็ดพันธุ์ดีให้กับพี่น้องได้ทราบ รวมไปถึงการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีผ่านโครงการสำคัญของกรมการข้าว เช่น โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ทั้งนี้ในอนาคตนอกจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในพื้นที่แล้ว ยังมุ่งเป้าหมายการกระจายไปในส่วนอื่น ๆ ให้ครอบคลุม โดยผ่านตัวแทนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งในสุโขทัยเองก็มีจำนวน 46 ศูนย์ และใช้เครือข่ายพี่น้องชาวนาอาสา ที่ประจำอยู่ทุกหมู่บ้านทั้ง 843 หมู่บ้าน ก็จะเป็นตัวช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ดีอีกส่วนหนึ่ง และคาดว่าจะพัฒนาการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชัน ก็จะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้มากยิ่งขึ้น.

จับตาส่งออกผลไม้ของไทยปี'66

๑ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ปี 2566 ภาพรวมการส่งออกผลไม้ของไทยคาดยังคงดี ท่ามกลางเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวและสภาพอากาศที่แปรปรวน

ผลไม้ (ทั้งสด แช่เย็น แช่แข็ง กระจับปริง และแปรรูป) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 (35% ของมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปตลาดโลก) แม้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยไปตลาดโลกยังรักษาการเติบโต ได้ดีราว 11.9%YoY จากการอยู่ในช่วงฤดูการ ส่งมอบผลไม้ที่สำคัญของปี ประกอบกับการกลับมาขยายตัวของการส่งออกผลไม้สดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากตลาดจีนที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากกลับมาเปิดประเทศ นอกจากนี้ไทยยังสามารถเพิ่มการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้น จากการเจรจาการค้าและทำการตลาดในเชิงรุกของภาครัฐ อาทิ เกาหลีใต้ (ทุเรียน) สหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ (ส้มโอ) อินเดียและอินโดนีเซีย (ลำไย) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่กระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย ซึ่งไม่เพียงแต่ผลจากฤดูกาลส่งมอบได้ผ่านพ้นไปแล้ว ยังมาจากเศรษฐกิจคู่ค้ารายสำคัญอย่างจีนและสหรัฐฯ ที่อาจจะชะลอและยังอยู่บนความไม่แน่นอน ซึ่งอาจกดดันต่อการบริโภคและยอดคำสั่งซื้อ ประกอบกับผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่เหลือของปี อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ลองกอง สับปะรด เป็นต้น ยังอาจกระทบต่อราคาของผลไม้เพื่อใช้แปรรูปส่งออกที่ปรับสูงขึ้นและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้

จากปัจจัยข้างต้น อาจกดดันต่อมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 ให้เติบโตชะลอ เมื่อเทียบกับช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 และส่งผลให้ทั้งปี 2566 มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยอาจอยู่ที่ 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวราว 2.3%YoY โดยกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ กลุ่ม

ผลไม้สด แช่เย็นและแช่แข็ง จากการส่งออกไปยังตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวดี ส่วนกลุ่มสินค้าที่แนวโน้มหดตัว ได้แก่ กลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูป จากคำสั่งซื้อจากตลาดคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่ถูกปรับลดลง

ระยะข้างหน้า การทำธุรกิจผลไม้จะมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นอีก โดยเฉพาะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและแนวโน้มการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนืองที่จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจ

การส่งออกผลไม้ของไทยในระยะข้างหน้า น่าจะเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น จากสัญญาณต้นทุนการผลิตในหลายส่วนที่อาจจะปรับขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนที่จะกระทบต่อผลผลิตวัตถุดิบอาหาร (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยกว่า 70% ของต้นทุนรวม) โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จากปรากฏการณ์ เอลนีโญที่อาจลากยาวต่อเนื่องไปในช่วงปีข้างหน้า ประกอบกับอุณหภูมิโลกและน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้น้ำเค็ม รุกเข้าในบางพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ และทำให้ค่าความเค็มสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ผลไม้บางชนิดจะรองรับได้ เป็นความเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของธุรกิจผลไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปทั้งในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่สม่ำเสมอ หายาก และการแย่งวัตถุดิบจะดันราคาให้สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั่วโลก จึงไม่เพียงกระทบผลผลิตในประเทศ แต่จะมีผลต่อวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตหลายรายการที่ไทยยังจำเป็นต้องนำเข้า เนื่องจากผลผลิตในประเทศบางช่วงยังมีไม่เพียงพอ อาทิ ลิ้นจี่ สตรอว์เบอร์รี มะพร้าว สับปะรด เป็นต้น

ขณะเดียวกัน จากการที่ธุรกิจผลไม้กระป๋องและแปรรูปอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากกระบวนการผลิต ขยะจากบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (ต่างด้าว/เด็ก/สัตว์) มากขึ้น จึงทำให้ภาคธุรกิจทั่วโลก

พยายามปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (ESG) มากขึ้น และเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดรับกับกติกาของประเทศชั้นนำต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนอย่างเข้มข้นมากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การลงทุนส่วนนี้ก็นำมาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น การลงทุนในระบบตรวจสอบย้อนกลับ การลงทุนปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีตลาดปลายทางที่เข้มงวดกับนโยบายการค้าดังกล่าว อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ

ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่การขาดแคลนแรงงานและการแย่งแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จะทำให้ต้นทุนแรงงานยังมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนือง ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวทั้งการเพิ่มทักษะแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงาน รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน โดยการปรับตัวในรูปแบบดังกล่าว นำมาซึ่งต้นทุนที่สูงเช่นกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงจังหวะที่เหมาะสมและจุดคุ้มทุนด้วย

นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่คาดว่าจะยังยืนตัวสูง ทั้งต้นทุนสาธารณสุขโลก ที่แม้ว่าค่า Ft จะมีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็คงลดไม่มากท่ามกลางราคาพลังงานที่ยังผันผวน ต้นทุนทางการเงิน อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวนก็กระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า

ดังนั้น การทำธุรกิจผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องและแปรรูปจะมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดย่อมและรายย่อย (Micro และ Small Enterprises) ซึ่งมีจำนวนมาก แต่ผลประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีกำไรน้อยหรือขาดทุน ดังนั้น ความสามารถในการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไร จึงเป็นโจทย์ของธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

'ธกส.' ผุดฝักออมทรัพย์

ดอกเบี้ยสูง3%-รับขั้นต่ำ1แสนบาท

ไทยโพสต์ • "ธ.ก.ส." เอาใจเกษตรกรนกออมเงิน ลุยเปิดตัวโครงการ "เงินฝักออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี" ชูดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 3% ต่อปี เฉลี่ยสูงสุด 1.85% ต่อปี เปิดรับฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท วงเงินรับฝากสูงสุด 10 ล้านบาท ตีเดย์รับฝาก 3-31 ก.ค.2566

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงินฝักออมทรัพย์พิเศษ "เงินฝักออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี" สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝักออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝักสมุดเล่มแดงกับ ธ.ก.ส.ในปัจจุบัน ระยะเวลารับฝาก 3 ปี (3 ก.ค. 66-2 ก.ค.69) พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝัก สูงสุด 3% ต่อปี เฉลี่ยสูงสุด 1.85% ต่อปี กำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ

บัญชีต่อราย ทั้งนี้ แบ่งอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝัก ได้แก่ ระดับเงินฝัก 100,000-500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ที่ 1.00% ปีที่ 2 ที่ 1.25% และปีที่ 3 ที่ 3.00% เฉลี่ยทั้งโครงการ 1.75% ส่วนระดับเงินฝัก 500,000.01-1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ที่ 1.10% ปีที่ 2 ที่ 1.30% และปีที่ 3 ที่ 3.00% เฉลี่ยทั้งโครงการ 1.80% และระดับเงินฝัก 1,000,000.01-10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ที่ 1.15% ปีที่ 2 ที่ 1.40% และปีที่ 3 ที่ 3.00% เฉลี่ยทั้งโครงการ 1.85% โดย

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค.และเดือน ก.ย.ของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝักออมทรัพย์ทวีโชค (คู่ออน) โดยตรง

โดยลูกค้าสามารถถอนต้นเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง ธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 3-31 ก.ค.2566 หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับฝาก

อย่างไรก็ดีในปีบัญชี 2566 (1 เม.ย.66-31 มี.ค.67) ธ.ก.ส.วางเป้าหมายสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 35,000 ล้าน



ไพศาล หงษ์ทอง

บาท เงินฝักเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 12,000 ล้านบาท และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 6.70% พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ BCG Model ได้แก่ การสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย การยกระดับการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูง การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero Waste) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

พาณิชย์Fruit Festival 2023 On the beach@Pattaya

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดงาน “พาณิชย์ Fruit Festival 2023 On the beach @Pattaya” โดย นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้ที่สำคัญของโลก ผลไม้ไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะผลไม้ทุเรียนไทยได้รับฉายา “King of Fruit” และมังคุด “Queen of Fruit” สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในประเทศ โดยในปี 2565 การส่งออกผลไม้ของไทย มีปริมาณ 4.04 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.63 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกยอดนิยม 5 อันดับ ได้แก่ 1.ทุเรียน 2.ลำไย 3.สับปะรด 4. มังคุด และ 5.มะม่วง

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การผลิต และ 22 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ในปี 2566 คาดการณ์ว่าผลผลิตผลไม้ในประเทศมีปริมาณ 6.75 ล้านตัน จะเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านตัน จากผลผลิต 6.56 ล้านตันในปี 65 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ซึ่งผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน (+18%) มังคุด (+22%) เงาะ (+4%) ลองกอง (+80%) ลำไย (+0.8%) โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับภาคเอกชน และเกษตรกร โดยที่ประชุมได้เคาะมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 จำนวน 22 มาตรการ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อผลผลิตรวม 700,000 ตัน

ในวันนีกรมการค้าภายใน ได้ขับเคลื่อน 1 ใน 22 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 66 คือ กิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2023 On the beach @Pattaya” ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย – 5 ก.ค.66 เพื่อรองรับผลไม้ได้ที่กำลังออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้ จำเป็นที่ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เพื่อจะช่วยดึงผลผลิตออกจากแหล่งผลิต ส่งผลดีต่อราคาภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปมากกว่า 100 ชนิด

ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนขายสินค้า และโซนบุฟเฟ่ต์ จำนวน 4 กลุ่ม 53 บูธ 1) กลุ่มผลไม้ฤดูกาลจากภาคใต้-เหนือ ณ ทางเดินริมชายหาด 2) กลุ่มผลไม้สด จำนวน 14 ร้าน ประกอบด้วย สินค้าจากผู้จำหน่ายรายย่อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Gourmet Market และ Tops 3) กลุ่มผลไม้แปรรูป จำนวน 34 ร้าน ประกอบด้วย สินค้าจากผู้จำหน่าย CP Fresh แอลเคมมิส Mr.Fruity นานาฟรุตส์ กาแฟพันธุ์ไทย แบล็คแคนยอน และ 4) กลุ่มบุฟเฟ่ต์ผลไม้ อิ่มอร่อยไม่อั้นกับผลไม้ 10 ชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะพร้าว ลำไย แดงโม กัลยัมฝรั่ง ข้าวเหนียวมูน และไอติมใน “ราคา 399 บาท” จันทร์ – ศุกร์ 4 รอบ เสาร์-อาทิตย์ 6 รอบ รอบละ 60 นาที จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันบริโภคผลไม้ไทย ในงาน “พาณิชย์ Fruit Festival 2023 On the beach @Pattaya”

ซีพอร์ โลกธุรกิจ



นุชิดา แจ่มใส

☐ หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA

น.ส.นุชิดา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้นำหน่วยงานพันธมิตร ทั้ง สถานะศตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสถานะศตรกร และผู้ประกอบการกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น และโกโก้แบรนด์ช็อกโกโก้ออส ลงพื้นที่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 เพื่อพบหารือผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร และจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรีและตลาดฮาลาล ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ ผู้ประกอบการมะม่วงแปรรูปแบรนด์ดีฟรุตส์ และผู้ประกอบการโกโก้แบรนด์ Singora Chocolate

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 4 กรกฎาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26927

Col.Inch: 12 Ad Value: 21,600

ภาพข่าว: ให้คำแนะนำ

หน้า: 11(ซ้าย)

PRValue (x3): 64,800

คลิป: สีสี่



☑ ให้คำแนะนำ.....นายสุรพล ธีบุญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นสพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มฝั่งชันโรง (GAP) ตาม มกษ.8205-2565

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 4 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11906

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 8.07

Ad Value: 8,877

PRValue (x3): 26,631

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ธกส.ออกเงินฝากดอกเบี้ยสูง



ธกส.ออกเงินฝากดอกเบี้ยสูง

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี” สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มแดงกับ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน ระยะเวลาฝาก 3 ปี พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝากสูงสุด 3% ต่อปี ผลลัพธ์สูงสุด 1.85% ต่อปี กำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-31 ก.ค. หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับฝาก

แบงก์ซีส่งออกไทยระลำ พิช'ศก.โลก-จีน'ดิ่งหนัก

น.ส.จรงค์ ก้องกัมพูชา นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประเมินการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เจอความท้าทายจากเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน แต่ยังเป็นบวกบ้างจากประเทศอื่น เช่น การส่งออกรวม 20 วันแรกของเกาหลีใต้ในเดือน มิ.ย. กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 10 เดือนที่ 5.3% โดยคาดว่าส่งออกของไทยในปี 66 จะอยู่ที่ 0.5% ลดลงจากคาดเดิม 1.2% จากกิจกรรมภาคการผลิตทั่วโลกที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งยังมีความเสี่ยงสงครามภายในรัสเซียที่อาจปะทุขึ้นอีกและนำไปสู่การเร่งตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกและเงินเฟ้อโลกได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือเอลนีโญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรของ

ไทยจะขาดแคลนในระยะต่อไป

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า ภาพการชะลอตัวและความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้นของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์โลกชะลอลง ยังคงกดดันภาพรวมการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอาจมีไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ปัญหามิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่ และความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น โดยปัจจัยฐานที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นปัจจัยบวกส่งออกไทยให้อาจกลับมาเห็นการขยายตัวได้บ้าง คาดว่าการส่งออกไทยในปี 66 หดตัวติดลบ 1.2% การส่งออกไทยในปี 66 มีปัจจัยความท้าทายจากภายในประเทศของจีน โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ไม่แรงเท่าที่คาดการณ์.

แผนแก้แล้ง3ปีชงรบ.เจียบกริบ!

- เอกชนสะท้อน2ประเด็นร้อน-กังวล
- ปมผู้บริหารท่อเสียง-ขอสททช.ช่วย

นายธัญพัฒน์ มั่นนิชนันท์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท.และ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยความ คืบหน้ากรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งระยะ เร่งด่วน 3 ปี และระยะยาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าภาครัฐยังเจียบ ไม่มีการตอบรับในการทำแผนรับมือภัยแล้ง ที่ชัดเจนแต่อย่างใดสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐเร่งดำเนินการ คือ แผนรับมือภัยแล้งช่วง 3 ปีนี้ (2566-68) จากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยเฉพาะความกังวลในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็น แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนอาศัย อยู่จำนวนมาก ไม่อยากให้เกิดภาพการแย่งน้ำ

นายธัญพัฒน์กล่าวว่า ข้อกังวลประเด็นปัญหาที่ต้องได้ รับการแก้ไขเร่งด่วนมี 2 ประเด็นหลักคือ ความพร้อมระบบ สูบน้ำพื้นน้ำ พบว่า 1.ระบบสูบน้ำจากวังประตู เพื่อสูบน้ำจาก จันทบุรีมาเติมที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ ในช่วงฝนปี 2566-67 ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2.ระบบสูบน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ ที่ส่งน้ำในพื้นที่เสียหาย ทำให้ต้องใช้ระบบสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ประแสร์-คลองใหญ่ส่งให้เกษตรกรแทน กระทบแผนบริหารจัดการ น้ำ 3.ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-หนอง

ปลาไหล อยู่ระหว่างก่อสร้าง และ 4.การขุดลอกต่างตอบแทน ของอ่างเก็บน้ำในชลบุรี จึงใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระมากกว่า แผน มีแนวโน้มที่จะสูบน้ำมาเติมไม่ทันเนื่องจากเอลนีโญ ควรตรวจหรือชะลอขุดลอกต่างตอบแทนชั่วคราว

นายธัญพัฒน์กล่าวว่า อีกประเด็นที่อยากให้เร่งแก้ปัญหา คือ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเส้นท่อ ทำให้ระบบอ่างเก็บน้ำ ถูกแยกเดี่ยวช่วงเอลนีโญจึงเสี่ยงสูง ทำให้ 1.ขาดความยืดหยุ่น ในการจัดการน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในระยอง ชลบุรี โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำดอกกราย คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมช่วง น้ำน้อย ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาผสมให้ คุณภาพดีขึ้น 2.ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำของระบบสูบน้ำเติมใช้ เอ็มไอระหว่างกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เส้นท่อกรมธนารักษ์ทำให้ไม่มีเจ้าภาพจ่ายค่าไฟฟ้า แผนสูบน้ำจึงไม่เป็นไปตามแผน และ 3.กระบวนการศาลปกครอง ใช้เวลาดัดสิน ส่วนราชการไม่กล้าตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งศาลในอนาคต เรื่องนี้สำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) ควรเป็นหน่วยงานกลาง แก้ปัญหา

เกษตรวันนี้.....● เตือนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด อาทิ ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว ให้
หมั่นสังเกตอาการของโรคน้ำค้าง ใน
พื้นที่มีฝนตก และเพิ่งลงปลูกข้าวโพดได้
ไม่ถึง 30 วัน ให้เฝ้าระวังโรคน้ำ
ค้าง เพราะเป็นระยะที่ต้น
ข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี
มาก และเป็นโรคที่มีภ
ษะบาดในช่วงที่มีฝนตก
อากาศเย็นและมีความชื้นสูง
สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบ
ข้าวโพดบริเวณยอดมีสีเหลืองซีด
หรือใบกลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียว
แก่ในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและ
มีความชื้นสูง ด้านใต้ใบมักพบส่วนขยาย
พันธุ์ของเชื้อราเป็นผงสีขาวจำนวนมาก...

บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้น
แคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝักหรือมีฝัก
ขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมากหรือ
มีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่ฝักจะไม่
สมบูรณ์ มีจำนวนเมล็ดน้อย หรือไม่มี
เมล็ดเลย.....● การป้องกันกำจัด
ในแหล่งปลูกที่เคยมีการระบาดของ
ของโรค หากมีอุณหภูมิต่ำ และ
มีความชื้นในอากาศสูง เมื่อต้น
ข้าวโพดมีอายุ 5-7 วัน ควรฉีด
พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
ไดเมโทมอร์ฟ 50 คับเบิลยูพี อัตรา
20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทา
แลกซิล 25% คับเบิลยูพี อัตรา 30-40
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 วัน และ
พ่นติดต่อกัน 3-4 ครั้ง.....●

**เกษตร
วันนี้**

นายกฯหล่าปลี

ทีมงานขาย-กลับชยันนาททำสวนทุเรียน

ชยันนาท - นายศิริรัตน์ จิตปริดากร เจ้าของสวน จิตปริดากร เผยว่า เรือนจบปริญญาตรีด้านเกษตร พอเรียนจบออกมาได้ไปทำงานเป็นเซลล์แมนขายปุ๋ย-ยา ภายหลังลาออกมาจับช่วงการทำสวนผลไม้ต่อจากพ่อ เดิมสวนแห่งนี้ปลูกส้มเขียวหวาน แต่มารุ่นของตน ปรับเปลี่ยนมาปลูกมะละกอสายพันธุ์แขกนวลดำเนิน มะนาวเป็นไร่ไฟ เป็นค่านิน บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ สนใจ อยากรจะทดลองปลูกทุเรียน เนื่องจากด้วยปัญหาแรงงาน ปลูกทุเรียนไม่ได้ใช้แรงงานเยอะ และคิดว่าเป็นการ

ปลูกที่ชระชะยาวจึงเลือกปลูกทุเรียนในพื้นที่ 30 ไร่ จำนวน 600 ต้น ประมาณ 6 ปีที่แล้ว พื้นที่ที่ใช้ปลูกทุเรียน เป็นพื้นที่ร่องสวน และมีการปลูกมะละกอควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เป็นร่มเงาคลุมดินให้กับต้นทุเรียน สายพันธุ์ทุเรียน ที่ปลูกไว้เก็บผลผลิตจำหน่ายเป็นพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์นกกหยิบ กับพวงมณี

ตอนแรกยังไม่มั่นใจในการปลูกเท่าไร เนื่องจากไม่ใช่ผลไม้พื้นถิ่นของชยันนาท ใช้การศึกษาค้นคว้าจากที่ต่างๆ จนประสบความสำเร็จ

ปลุกไม้ยืนต้นค้าเงินกู้เริ่มมาคืบต่อไปดันคาร์บอนเครดิต

นายทศพล ทั้งสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่กฎหมายหลักประกันธุรกิจ ได้เพิ่ม 'ไม้ยืนต้น' ให้เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 61 จนถึงล่าสุดวันที่ 27 มิ.ย.66 มีเกษตรกรและประชาชนนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 146,866 ต้น วงเงินค้ำประกัน 138 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ เลย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งช่วยทำให้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

"กรมได้สร้างความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกร/ประชาชนปลุกไม้ยืนต้นที่มีค่าบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยหากเกษตรกรต้องการใช้เงินลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ขยายกิจการ หรือ ดำรงชีวิตประจำวัน ก็สามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลุกมาใช้เป็นหลักประกัน ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น"

นอกจากนี้ ไม้ยืนต้นที่ปลุกยังสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตออกมา หรือที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต ช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกของภาคการผลิตและขนส่ง โดยการผลิตคาร์บอนเครดิตส่งขายในตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ที่เป็นเทรดดิ้งธุรกิจโลก ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรผู้ปลุกไม้ยืนต้นและขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงภาคเอกชนที่ซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อชดเชยภาคการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก.